



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 5 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ชาวไร่ศรีสะเกษ-ยโสธรแห่ปลูกหอมแดงอินทรีย์ราคาดี-ปลอดภัย	แนวหน้า
2. 'มือบดงเก'ขู่บุกทำเนียบฯ จี้รัฐซื้อเรือประมงที่ถูกสั่งห้ามออกทะเล	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
3. 'สมคิด'สั่งอูตฯปั้นสตาร์ทอัพแปรรูปเกษตร	กรุงเทพธุรกิจ
4. จี๋ สปก.จัดการที่ดิน ยึดสวนปาล์มกระบี่	โพสต์ทูเดย์
5. เร่งแนะเกษตรกร 16 จว. 'ลดเผา-ลดฝุ่น'	กรุงเทพธุรกิจ
6. "สมคิด"หนุนเพิ่มรายได้ฐานราก ส่ง3หน่วยงานอูตฯช่วยสินค้าเกษตร	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7. จับอดีตส.ว.-ว่าที่ผู้สมัครส.ส.	เดลินิวส์
8. คอลัมน์: จับกระแสทั่วไทย: คลินิกเคลื่อนที่ให้ความรู้เกษตรกร	มติชน
9. พร้อมดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด	เดลินิวส์
10. จับโรงฆ่าสัตว์เถื่อนสระบุรี	เดลินิวส์
11. มือบประมงฮึดทวงสัญญาไล่จี้รัฐซื้อเรือคืน	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ชาวไร่ศรีสะเกษ-ยโสธรแห่ปลูกหอมแดงอินทรีย์ราคาดี-ปลอดภัย

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13798 หน้า : 17 (กลาง)

ชาวไร่ศรีสะเกษ-ยโสธรแห่ปลูก ■ หอมแดงอินทรีย์ราคาดี-ปลอดภัย

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผย

ถึงการติดตามสถานการณ์หอมแดงในจ.ศรีสะเกษ และยโสธร แหล่งผลิตสำคัญของประเทศ โดยสถานการณ์การผลิตหอมแดง ปี 2562 ปีเพาะปลูก 2561/62 ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2562 พบว่า จ.ศรีสะเกษ (แหล่งปลูกอันดับ 1 ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ) มีเนื้อที่เพาะปลูก 23,748 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.28 ผลผลิตรวม 68,370 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 14.63 และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,888 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 15.83 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของศัตรูพืช โรคเหี่ยวและกาแ้วระบาดของหนอนกระทุ้งหอมแดง จ.ยโสธร (แหล่งปลูกอันดับ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากชัยภูมิ) เนื้อที่เพาะปลูกรวม 998 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1.11 ผลผลิตรวม 3,291 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1.35 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,321 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.94 เนื่องจากการเฝ้าระวังติดตามข่าวสารการระบาดของศัตรูพืชใกล้ชิดและรีบแจ้งให้เกษตรกรทราบ ประกอบกับเกษตรกรนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ตักมีเลื้อยหนอนกระทุ้งหอมด้วยวิธีการใช้ไฟล่อแมลง

จึงบริหารจัดการศัตรูพืชได้ทันสถานการณ์

นอกจากนี้ พบว่า เกษตรกรในพื้นที่ได้ให้ความสนใจปลูกหอมแดงอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะปลอดภัย ต่อผู้บริโภคและผู้บริโภคแล้ว ยังได้ราคาสูงกว่าราคาหอมทั่วไป เฉลี่ยหอมปีอินทรีย์ราคาอยู่ที่ 25-30 บาท/กิโลกรัม สูงกว่าหอมปีทั่วไป ซึ่งราคาประมาณ 15-25 บาท/กิโลกรัม โดยขณะนี้มีการปลูกหอมแดงอินทรีย์มากในอ.ค้อวัง จ.ยโสธร อ.ยางชุมน้อยและ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้ ในจ.ศรีสะเกษ มีแหล่งรับซื้อหอมแดงอินทรีย์

รายใหญ่ เช่น วิสาหกิจชุมชนตำบลละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งส่งออกทั้งหอมแดง กระเทียม ชিং ข่า ตะไคร้ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture – USDA) และมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese Agricultural Standard – Organic JAS mark) ไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ ในชื่อแบรนด์ “อริชัย ออร์แกนิก”

ด้านนายไพฑูรย์ สีสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จ.อุบลราชธานี (สศท.11) กล่าวเสริมว่า ผลผลิตของ จ.ศรีสะเกษและยโสธรออกสู่ตลาดมากขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2561 พื้นที่เพาะปลูกบางส่วนพบการระบาดของหนอนกระทุ้งในหอมแดง โดยเฉพาะในอ.ค้อวัง จ.ยโสธร และ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ สาเหตุเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนและมีฝนตก อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการควบคุมการระบาดของโรค โดย

ใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดแมลง DOA BIO-VI ซึ่งเป็นหนึ่งในสารชีวภัณฑ์ประเภทไวรัสเอ็นพีวี ที่มีอยู่ในธรรมชาติ สำหรับฉีดพ่นลงแปลงปลูกหอมแดงตามอัตราที่กำหนด ซึ่งส่งผลให้หนอนเกิดโรคติดเชื้อและตายในที่สุด อีกทั้งเกษตรกรยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตักมีเลื้อยหนอนกระทุ้งหอมร่วมด้วย ดังนั้น เกษตรกรที่เริ่มเพาะปลูกใหม่ควรหมั่นสังเกตแปลงเพาะปลูก หากพบหรือสงสัยว่าหอมแดงจะเป็นโรค ขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทันที

'มือบดบังเก' ชุบुकทำเนียบฯ จีรัฐซื้อเรือประมงที่ถูกสั่งห้ามออกทะเล

ผู้จัดการรายวัน 360° - มือบดบัง 22 จังหวัด เคลื่อนพลบุกทำเนียบฯวันนี้ กัดดันรัฐบาลช่วยซื้อเรือประมง ที่ถูกสั่งห้ามออกทะเลตามมาตรการแก้ปัญหา โอยยู หวังนำเงินไปใช้บนปลายชีวิต ลั่นขอลู่ตาย หลังรัฐไม่เหลียวแล ปลอ่ยเข้าตาจนเดือดร้อนกว่า 4-5 ปีแล้ว

วานนี้ (4 ก.พ.) นายบุญธรรม เจริญกล้า นายกสมาคมชาวประมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรชัย สิริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลงานด้านการประมง และ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำลักรองการนำเรือประมงออกนอกกระบบ เพื่อจัดการ

ทรัพยากรประมงทะเลอย่างยั่งยืน โดยเรียกร้องให้รัฐจ่ายเงินค่าชดเชย หรือซื้อเรือประมง ที่ไม่สามารถออกทำประมงได้ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 58 จากนโยบายลดปริมาณเรือประมงให้เหมาะสมกับขนาดน่านน้ำ

นายบุญธรรม กล่าวว่า เจ้าของเรือประมงที่ถูกตรึงพังงา และกรมเจ้าท่า นำสีขา-แดง มาทาไว้ เป็นสัญลักษณ์เป็นเรือที่ไม่อนุญาตให้ทำประมงอีกต่อไป ใน 22 จังหวัดชายทะเล กำลังเดือดร้อนหนัก จากการที่รัฐเลื่อนการจ่ายเงินชดเชยมาหลายครั้ง จึงนัดรวมตัวกันมาชุมนุมเรียกร้องที่หน้ากระทรวงเกษตรฯ เพื่อยื่นหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรฯ ให้

จ่ายค่าชดเชยโดยด่วน เพื่อให้ชาวประมงนำเงินไปจุนเจือครอบครัวและประกอบอาชีพอื่น ทั้งนี้จะมีผู้มาชุมนุมไม่ต่ำกว่า 300 คน โดยหวังว่า จะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม ครม. วันอังคารที่ 5 ก.พ. นี้ ซึ่งหากยังไม่เข้าสู่วาระการประชุม ครม. ในสัปดาห์นี้ การชุมนุมจะยืดเยื้อแน่นอน

นายบุญธรรม กล่าวว่า เจ้าของเรือประมง ยอมรับการประเมินมูลค่าเรือตามสภาพเรือ ซึ่งขณะทำงาน ประเมินมาเหลือร้อยละ 50 คือประมาณตันกรอส ละ 4 หมื่นกว่าบาท โดยจำนวนเรือที่ต้องได้รับค่าชดเชยจากภาครัฐ มี 489 ลำ มูลค่า 600 ล้านบาท ยืนยันว่า เรือทั้งหมด เป็นเรือที่

ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่เรือเถื่อน หรือเป็นเรือติดคดี โดยบางส่วนเปลี่ยนประเภทจากเรือประมง ไปบรรทุกสินค้า หรือเรือท่องเที่ยว โดยชาวประมงกังวลว่า หากเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ จากที่ตรวจสภาพเรือไปครบทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล เพื่อประเมินราคาเรียบร้อยแล้วจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ หรือรัฐบาลต่อไปอาจไม่ดำเนินการต่อ จึงต้องการมาทวงสัญญาจากภาครัฐ ถ้าไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน จะไม่ยอมกลับ จะขอลู่ตาย ซึ่งรายที่เลิกอาชีพก็หวังเงินก้อนนี้ไปใช้บนปลายชีวิต ถ้ากรม.ไม่อนุมัติ จะไม่กลับบ้าน พวกเราเข้าตาจนหนักไม่ไหว เพราะเดือดร้อนมากกว่า 4-5 ปีแล้ว

ด้านนายกฤษฎา บุญราช ได้สั่งการ

ด่วนที่สุด ให้อธิบดีกรมประมง เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ผ่านสมาคม หรือองค์กรหรือกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ให้กว้างขวางด้วย รวมทั้งให้ประสานคณะกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบเพื่อขอความร่วมมือ นายอำเภอในพื้นที่ ร่วมชี้แจงด้วย ทั้งให้เน้นย้ำกับชาวประมง อย่าเชื่อข่าวลือต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามข้าราชการหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ได้ทุกแห่งด้วย ซึ่งยืนยันว่าการพิจารณาจ่ายเยียวยาเรือประมงออกนอกกระบบ วางหลักเกณฑ์ชดเชยทั้งหมด และจะเร่งรัดนำเสนอกรม. ภายในเดือนนี้.

'สมคิด' สั่งอุทธรณ์ สตาร์ทอัพแปรรูปเกษตร

กรุงเทพธุรกิจ • “สมคิด” สั่งกระทรวงอุทธรณ์ สตาร์ทอัพ พร้อมปรับบทบาท หนุนเกษตรกรแปรรูปสินค้า แรงความร่วมมือ “ไทยแลนด์อินโนสเปซ” คาดปีแรกสร้าง สตาร์ทอัพ 50 ราย เป็นยูนิคอน 1-2 ราย นำเทคโนโลยีใหม่ขยายผลให้เอสเอ็มอี เกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้า ลดความเหลื่อมล้ำ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมาระหว่างการประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ว่า ต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ

อ่านต่อหน้า 4

▶ ต่อจากหน้า 1

สรุป

โดยเฉพาะการลงนามความร่วมมือกับไซเบอร์พอร์ตของฮ่องกง จะต้องดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา รวมทั้งภาครัฐ เอกชน กองทุนเวนเจอร์แคปิตอล และธนาคารหลัก จะต้องมาร่วม โดยเฉพาะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพราะมีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนเอสเอ็มอีมากที่สุด

“ในการสรรหาหัวหน้าคณะตัวแทนไทยในการร่วมลงนาม และประสานการทำงานร่วมกับไซเบอร์พอร์ตของฮ่องกง จะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และนายแบงก์ได้ดี เพื่อให้ความร่วมมือนี้เกิดประโยชน์สูงสุด”

เพิ่มบทบาทต้นสตาร์ทอัพ

สำหรับการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม นวัตกรรม (อินโนสเปซ ไทยแลนด์) ร่วมกับ 16 หน่วยงาน พันธมิตร

ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ฮ่องกง ไซเบอร์พอร์ต และหน่วยงานส่งเสริมสตาร์ทอัพของอิสราเอล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและพัฒนา สตาร์ทอัพไทยและนานาชาติอย่างครบวงจร มีกระบวนการการบ่มเพาะ และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ ครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรม เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขา อุตสาหกรรมการเกษตรเห็นว่าควร จะเปลี่ยนชื่อใหม่ที่สื่อสารได้ดีกว่านี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะ ต้องปรับบทบาท ให้มีความสำคัญ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพให้มากขึ้น รวมทั้งลงไป เน้นความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปผลผลิต การเกษตรในเบื้องต้นให้ได้ โดยใน เรื่องเหล่านี้ไม่ต้องรอรัฐบาลใหม่ ให้เร่งดำเนินการได้เลย ซึ่งจะ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับประเทศ

นอกจากนี้ การที่กรมส่งเสริม อุตสาหกรรมจะลงนามความร่วมมือ กับ จ.วากายามะ ในเดือน พ.ค.นี้ ให้ขยายความร่วมมือในเรื่องการ แปรรูปสินค้าเกษตรด้วย เพราะ จังหวัดนี้มีความเชี่ยวชาญสูง

“กระทรวงอุตสาหกรรมจะ ต้องปรับแนวคิดใหม่ไม่เช่นนั้นเรา จะก้าวไม่ทันคนอื่น ซึ่ง กสอ.ต้อง มองการพัฒนาสินค้าเกษตร เพราะ อุตสาหกรรมเดิม เช่น ยานยนต์ และชิ้นส่วน เหล็ก ได้แค่การจ้างงาน ซึ่งควรร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธพว. เพื่อทำอย่างไรให้เกิดมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ดังนั้นเวลาที่เหลือ 3 เดือนนี้ก็อยากจะทำให้มุ่งมั่นทำงาน เพื่อประโยชน์ประเทศ”

ตั้งเป้าหมายปีแรก50ราย

นายสันติ กีระนันท์ ผู้ช่วย รัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือ ระหว่างไซเบอร์พอร์ต ฮ่องกง กับ อินโนสเปซไทยแลนด์ ในวันที่ 28

ก.พ.นี้ จะสนับสนุนสตาร์ทอัพกลุ่ม ฟินเทค หรือเทคโนโลยีทางการเงิน รวมถึงสนับสนุนสตาร์ทอัพ ในทุกประเภท เพราะไทยมีความ หลากหลายทั้งด้านการผลิตและ บริการ โดยเฉพาะในกลุ่มแปรรูป การเกษตรที่มีนวัตกรรมใหม่

โดย ไซเบอร์พอร์ต ฮ่องกง จะ เข้ามาให้คำแนะนำบ่มเพาะสตาร์ทอัพ และนำแพลตฟอร์มโปรแกรม ต่างๆมาช่วยสตาร์ทอัพเกิดใหม่ ซึ่ง อินโนสเปซไทยแลนด์ จะสนับสนุน สตาร์ทอัพ ให้นำเทคโนโลยีที่คิดค้น ได้มาเปลี่ยนเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีไทยไม่เคยมี สตาร์ทอัพระดับยูนิคอน หรือสตาร์ทอัพที่เติบโตสูงมีการเติบโต 30-100 เท่า ภายใน 3-5 ปี ซึ่งมีเพียงสตาร์ทอัพไทยที่ไปจดทะเบียนเติบโตใน ต่างประเทศแต่อินโนสเปซไทยแลนด์ จะสร้างให้เกิดขึ้นในไทย โดยใน ขณะนี้มีสตาร์ทอัพเข้ามาคุยแล้ว 5 ราย คาดว่าปีนี้มีสตาร์ทอัพเข้า ร่วม 40-50 ราย โดยจำนวนนี้คาดว่าจะมี 1-2 รายที่เป็นระดับยูนิคอน

“ไซเบอร์พอร์ตฮ่องกงตั้งมา 17 ปี ล้มเหลวมาากจนช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จึงสำเร็จ ดังนั้นความร่วมมือ ในครั้งนี้ ไซเบอร์พอร์ตจะช่วยแนะนำ ให้ไทยไม่ต้องซ้ำรอยความผิดพลาด”

หวัง 3-5 ปี ขึ้นชั้นยูนิคอน

ทั้งนี้ อินโนสเปซไทยแลนด์ จะจัดตั้งเป็นบริษัท เพื่อบริหารงาน แบบเอกชนให้เกิดความคล่องตัวใน การทำงานโดยมีภาครัฐและเอกชน เช่น ไทยเบฟเวอเรจ ซีพี ทู ปตท. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ธพว. ธนาคารกรุงไทยเข้ามาร่วมถือหุ้น ซึ่ง ในกลุ่มธนาคารจะถือหุ้นไม่เกิน 10% มีทุนตั้งต้นไม่เกิน 500 ล้านบาท

“บริษัทนี้ จะนำสตาร์ทอัพที่ดี มาบ่มเพาะ ให้การสนับสนุนทั้งเรื่อง การเงิน การบริหารจัดการธุรกิจ และด้านต่างๆ เพื่อให้สตาร์ทอัพ เหล่านี้ สามารถก้าวขึ้นมาทำธุรกิจ อย่างแข็งแกร่งได้โดยผู้ที่เข้าโครงการ

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11093

หน้า: 1(ขวา), 4

Col.Inch: 48.92

Ad Value: 70,934

PRValue (x3): 212,802

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: 'สมคิด'สั่งอุทธรณ์สตาร์ทอัพแปรรูปเกษตร

ในปีแรก 40-50 ราย จะต้องตั้ง
บริษัทดำเนินธุรกิจใหม่ขึ้นมได้และ
ในจำนวนนี้จะมี 1-2รายเป็นสตาร์ทอัพ
ระดับยูนิคอนภายใน 3-5 ปี"

สำหรับนวัตกรรมที่เกิดจาก
สตาร์ทอัพที่ได้รับการส่งเสริม จะ
เน้นในนวัตกรรมที่นำมายกระดับเพิ่ม
ผลผลิตให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
และเกษตรกรโดยอินโนสเปซไทยแลนด์
จะนำนวัตกรรมที่ได้มาเปลี่ยนเป็น
เทคโนโลยีที่มีราคาไม่แพง เอสเอ็มอี
และเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิต และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเอสเอ็มอีและ
เกษตรกรทั่วประเทศ

จีสปก.จัดการที่ดิน ยึดสวนปาล์มกระบี่

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” เร่ง ส.ป.ก.จัดการพื้นที่สวนปาล์มเอกชน จ.กระบี่ เกือบ 8,000 ไร่ หลัง คสช.ยึดมาได้ แต่ไม่เร่งรัดดำเนินการ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สั่งการให้นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เร่งดำเนินการจัดสรรที่ดินของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จ.กระบี่ จำนวน 7,186 ไร่ ซึ่งถูกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรียกคืนหลังพบเป็นพื้นที่บุกรุกครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ปัจจุบันทาง ส.ป.ก.ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ

“ทาง พ.ต.ท.ม.ล.กิตติบตี ประวีตร ผวจ.กระบี่ ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดมาที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อขอให้เร่งดำเนินการพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งได้สั่งการให้ ส.ป.ก.เรียกประชุมด่วนที่สุด เพราะที่ผ่านมามีข้อขัดแย้งรุนแรงและมีการใช้อิทธิพลเกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่ยอมออกจากพื้นที่ รวมทั้งมีชาวบ้านเข้าไปจับจองที่ดิน ซึ่งเป็นปัญหามานาน ทั้งนี้ขอให้เร่งรัดนำที่ดินดังกล่าวมาจัดสรรให้ประชาชนผู้ยากไร้ และเกษตรกรเข้าทำกินให้กับชุมชนตาม

นโยบายรัฐบาล” นายกฤษฎา กล่าว

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ได้เรียกประชุมด่วนเพื่อหารือทั้งที่ดินแปลง จ.กระบี่ และแปลง จ.ชุมพร โดยที่ผ่านมาจังหวัดตรวจสอบแล้ว พบว่า บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม บุกรุกครอบครองปลูกปาล์มน้ำมันในเนื้อที่ดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี 2524 ต่อมากรมป่าไม้ ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนให้ ส.ป.ก.ไปดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มมวลชนหลายกลุ่ม บุกรุกที่ดินพิพาท ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง โดยล่าสุดได้ประชุมกับผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปว่าหากไม่ดำเนินการตามคำสั่ง คสช. เพื่อแก้ไขปัญหาจะต้องดำเนินการฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายกับบริษัท โดยต้องใช้เวลายาวนานกว่าคดีจะเสร็จสิ้น ทำให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่ออย่างมาก และเพื่อป้องกันปัญหามวลชนอาจจะบานปลายเป็นปัญหาระดับประเทศ ดังนั้น ส.ป.ก.ต้องเร่งรัดตามคำสั่งนำที่ดินมาจัดสรรรายแปลงโดยด่วนที่สุด จะทำให้ได้ข้อยุติข้อพิพาทในพื้นที่ด้วย ■

เร่งแนะเกษตรกร 16 จว. 'ลดเผา-ลดฝุ่น'

● ยพิน พงษ์ก่อง กรุงเทพธุรกิจ

แม้สถานการณ์ฝุ่นควันในหลายพื้นที่ จะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ก็ยังเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศตามธรรมชาติและฤดูกาล เท่ากับว่าปัญหานี้สามารถกลับมาได้อีกอย่างแน่นอน ปัญหาฝุ่นควันมาจากหลายสาเหตุและหลายภาคส่วนภาคการเกษตรก็เป็นอีกต้นเหตุหนึ่งของปัญหานี้

กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อช่วยแก้ไข ปัญหาฝุ่นควันว่า ตั้งแต่ปี 2558 กระทรวงได้เน้นการสร้างแรงจูงใจไม่ให้เกษตรกรเผาซากพืชที่ทำการเกษตร ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผ่านการประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันทำให้ปัญหาฝุ่นควันจากภาคการเกษตรลดลงไปมากแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องเร่งให้ความรู้เพื่อลดปัญหาให้หมด

ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยวิธี "ผลาญ 3 ผลาญ 4" คือ การไถกลบด้วยจอบหรือรถไถในกรณีที่เกษตรกรปลูกข้าวโพด ซึ่งเดิมเมื่อเก็บฝักข้าวโพดเสร็จก็จะนำไปเผาเพื่อเตรียมทำพืชฤดูใหม่ แต่ปัจจุบันพบว่าเมื่อเก็บข้าวโพดเสร็จจะมีการไถกลบ แล้วไปรียสารอ็อกไซด์ที่ย่อยสลายภายใน 15 วันหรือ 1 เดือน ทำให้ดินกลายเป็นปุ๋ย ขณะนี้วิธีดังกล่าวได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะวิธีเผาหันมาให้ดินเสียหาย

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยจะเร่งสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรเพื่อให้หันมาลดการเผาให้มากขึ้น ดังนั้นในปี 2559-2561 มีค่าความร้อนของอากาศที่เกิดจากการเผาของซากพืชวัชพืช น้อยหรือแทบไม่มีเลย

ดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร รวมถึงสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ให้สามารถถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในชุมชนของตนให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อการหยุดเผา และสามารถนำเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ทดแทนการเผาได้



นอกจากการเผาในพื้นที่เกษตรจะกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ดันทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควร

ดังนั้น จึงควรตระหนักถึงหันมาใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา เช่น การใช้เครื่องสูบลำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกคลุมหน้าดิน การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน การไถกลบตอซัง การจัดเก็บเศษวัสดุฟางข้าวมาเพาะเห็ดฟาง การอัดฟางก้อน การหมักฟางเป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น

สำหรับปี 2562 มุ่งถ่ายทอดความรู้พัฒนาศักยภาพ และสร้างเกษตรกร-ชุมชนต้นแบบที่มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และพื้นที่ส่งเสริม

การเกษตรแปลงใหญ่ เป็นจุดเรียนรู้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ซึ่งพบว่ายังมีอีก 16 จังหวัด ที่พบว่ามีมีการเผาในพื้นที่การเกษตรสูง ได้แก่ กาญจนบุรี ภาพิรินทร์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ลพบุรี สกลนคร และอุดรธานี

เป้าหมาย 16 จังหวัด เป็นส่วนของการขยายเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบปลอด

การเผา 120 ตำบลใน 10 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ น่าน เชียงราย ตาก ลำปาง พะเยาแพร่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และอุตรดิตถ์

สำหรับแนวทางดำเนินการต่อเนื่องคือการสร้างเครือข่ายกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นในจังหวัดดังกล่าว เพื่อร่วมผลักดันให้เกษตรกรในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การทำการเกษตรปลอดการเผา ตามตัวอย่างชุมชนต้นแบบปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร จ.น่าน 2 ชุมชน คือ ชุมชนทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา ที่ลดการเผาด้วยการทำปุ๋ยหมัก ไถกลบตอซัง และเก็บเศษวัสดุฟางข้าว และ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง ที่ลดการเผาด้วยการทำปุ๋ยหมักและเพาะเห็ดฟางจากเศษฟางข้าวกว่า 57 ตันต่อปี ลดการเผาฟางข้าวได้กว่า 72 ไร่ มีสมาชิก 43 ราย สามารถผลิตเห็ดฟางได้ 600 กิโลกรัมต่อเดือน จำหน่ายในพื้นที่ 80 บาทต่อกิโลกรัม สร้างรายได้ 48 หมื่นบาทต่อเดือน

“สมคิด”หนุนเพิ่มรายได้ฐานราก ส่ง3หน่วยงานอุทฯช่วยสินค้าเกษตร

“สมคิด”หนุนเพิ่มรายได้ฐานราก ส่ง3หน่วยงานอุทฯช่วยสินค้าเกษตร

ผู้จัดการรายวัน360 - “สมคิด” สั่งการกระทรวงอุตสาหกรรมปรับโฉมหน่วยงานสนับสนุน 3 หน่วยงานหลัก ทั้ง กสอ.-กรอ.-สมอ. เปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากกำกับดูแลเป็นหน่วยงานสนับสนุน เน้นผลักดันเพิ่มมูลค่า ส่งเสริม ตั้งโรงงาน และจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร หวังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พร้อมดึงจังหวัดวาคายามะญี่ปุ่น ร่วมมือพัฒนาสินค้าเกษตร จีเปลี่ยนชื่อ InnoSpace Thailand ใหม่ หลังไม่สื่อช่วยปั้นสตาร์ทอัพ

อ่านต่อหน้า | 11

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการเดินทางไปตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม วานนี้ (4 ก.พ.) ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมควรจะ เร่งแก้ไขกฎหมายเพื่อปรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดจากเดิมที่ทำหน้าที่กำกับมา เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยเฉพาะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ที่ต้องออกแบบการ ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสินค้าเกษตรให้มากขึ้นกว่าการที่จะไปส่งเสริมอุตสาหกรรม แบบเดิมๆ เพราะสินค้าเกษตรสามารถเพิ่มมูลค่าได้จากที่ไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ และ ยังช่วยในการสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากได้มาก

“ต้องปรับแนวคิดใหม่ อย่าคิดแบบไดโนเสาร์ เพราะไม่เช่นนั้น เราจะก้าวไม่ทันคนอื่น กสอ. ต้องมองการพัฒนาสินค้าเกษตร เพราะอุตสาหกรรมแบบเดิมๆ ยานยนต์และชิ้นส่วน เหล็ก อุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แค่การจ้างงาน ซึ่งควรร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ เอสเอ็มอีดีแบงก์ทำอย่างไรให้เกิดมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ซึ่งสินค้าเกษตร ของฝาก ทำได้หมด ดังนั้น ในเวลาที่เหลือ 3 เดือนนี้ ก็อยากจะให้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ประเทศ” นายสมคิด กล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ที่ภารกิจเดิมเน้นกำกับดูแลโรงงาน ทั่วประเทศ ก็ต้องมามุ่งเน้นการส่งเสริมให้โรงงานเหล่านี้ ปรับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้ ทันสมัย และต้องมองมิติให้เกิดโรงงานที่สนับสนุนภาคการเกษตรควบคู่กันไปด้วย ขณะที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จะต้องไปพัฒนามาตรฐานสินค้าให้สอดคล้อง กับสินค้าของชุมชนและวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ ไม่ใช่ไปตรวจจับแต่สินค้า ไม่ได้มาตรฐาน

โดยก่อนหน้านี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พิจารณาส่งเสริมการลงทุนที่กระจายไปยังท้องถิ่นมากขึ้นแล้ว เพราะหากไทยไม่เร่งยกระดับ การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม อีก 3 ปี ไทยอาจจะถูกเวียดนามแซงหน้าได้ โดยขณะนี้ เวียดนามได้เร่งการพัฒนาอย่างมาก โดยเฉพาะภาคการเกษตร

ส่วนการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กสอ. กับจังหวัดวาคายามะ เพื่อ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์อุตสาหกรรมเครื่องเซรามิกเหนือ ขอให้ไปพิจารณาเป็นช่วงเวลา ที่ผู้ว่าราชการของ จ.วาคายามะ จะเดินทางมากรุงเทพฯ ในเดือน พ.ค.2562 และต้องเตรียม ทหารเรือและขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป เนื่องจากจังหวัดนี้ของญี่ปุ่นมี ศักยภาพมากในการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยพื้นฐานจังหวัดดังกล่าวเป็นการปลูกส้ม ซึ่งเขา สามารถแปรรูปส้มทั้งลูกได้หมดแม้กระทั่งเปลือกส้ม

นายสมคิดกล่าวว่า สำหรับการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรม หรือ InnoSpace (Thailand) ร่วมกับ 16 หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น Hong Kong Cyberport และหน่วยงานส่งเสริมสตาร์ทอัพของอิสราเอล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพไทยและนานาชาติอย่างครบวงจร มีกระบวนการการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ ครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ พร้อมผลักดันให้สตาร์ทอัพไทยมีขีดความสามารถในการทำการค้าในระดับนานาชาติได้รวดเร็วขึ้น เห็นว่าควรเปลี่ยนชื่อใหม่ที่สื่อดีกว่านี้ เพราะชื่อเดิม ไม่สื่อถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการปั้นสตาร์ทอัพ โดยชื่ออาจจะเป็น Cyberport Thailand น่าจะทำให้ต่างชาติเข้าใจง่ายขึ้น ก็ขอให้ไปดูจุดนี้และการดึงมืออาชีพเข้ามาบริหารที่เก็งด้านนวัตกรรมด้วย.

จับอดีตส.ว.-ว่าที่ผู้สมัครส.ส.

ปล่อยเงินกู้โหด บุกค้น8จังหวัด ยึด2,289ล้านบาท

รวบ “มาลินี อินฉัตร” ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติ จ.ศรีสะเกษ และ “สุนีย์ อินฉัตร” อดีต ส.ว.ศรีสะเกษ ฐานฉ้อโกงประชาชน-อั้งยี่ช่องโจร หลัง “บิกโจ๊ก” ลุยกวาดล้างนายทุนเงินกู้ยืมออก ระบบ พบพฤติกรรมออกอุบายทำสัญญาซื้อขายที่ดินโดยมิชอบ **◆ อ่านต่อหน้า 13**

กู้โหด □ ต่อจากหน้า 1

แถมจ่ายเช็คแดง เจ้าตัวรู้ว่าดอมดมอดมอดตัวสูคดี ก่อนได้ประกันตัวด้วยเงินสด 1 แสน ตำรวจ ยืนยันการจับกุมไม่เกี่ยวกับการเมือง ระบุมีพยาน หลักฐานชัดเจนจึงออกหมายจับ พร้อมกันนี้ปูพรม ค้น 8 จุดใน 8 จังหวัด ปรานนายทุนดอกเบี้ย โหด ยึดทรัพย์สินโหด 2,289 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สทม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผบก.สส.สทม. พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3 พล.ต.ต.นิธิธร จินตทานนท์ ผบก.จร. นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ เลขานุการกรมสำนักงาน ปปง. พล.ต.ท.อารีศ กูประสิทธิ์ รัตน์ รอง ผกค.สายตรวจ พ.ต.ท.เจมรินทร์ พิศมัย รอง ผกค.สน.ห้วยขวาง สนธิกำลังร่วมกับ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.เป็พชเดช เกตุพันธ์ ผบก.สส.บช.ภ.3 พล.ต.ต.ไพโรจน์ กุจิรินทร์ ผบก.สส.บช.ภ.4 และกำลังศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สปอ.สตร.) ปูพรมตรวจค้น 8 จุด ใน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม ชลบุรี จะเขิงเทรา และ

จ.นครสวรรค์ ตามยุทธการ “บุกรุกถอนโตน อาชญากรรม ทำบ้านเมืองให้มั่วอยู่ ทวงคืนความเป็นธรรมให้ลูกหนี้เงินกู้ยืมระบบ” หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่า ถูกนายทุนเงินกู้รายใหญ่ปล่อยเงินกู้ฉ้อโกงเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังตรวจค้นจับกุมยึดอายัดทรัพย์สิน โดยเน้นหนักไปในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่า มีกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ใช้กลอุบายร่วมกันฉ้อฉลหลอกลวงซื้อที่ดินจากประชาชน เจ้าหน้าที่จึงทำการสืบสวนพบว่า มีการนำที่ดินไปทำสัญญาขายฝากไว้กับนายทุน แต่ปรากฏว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของนายทุนอีกกลุ่มหนึ่ง เชื่อว่าได้มาที่ดินโดยมิชอบ จึงยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดศรีสะเกษออกหมายค้น ที่ ก. 10/2562 ลงวันที่ 15 ม.ค. 62 เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 75 หมู่ 4 ต.พินาย อ.ปรางค์กู๋ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นบ้านของ นางสุนีย์ อินฉัตร และ น.ส.มาลินี อินฉัตร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติ จ.ศรีสะเกษ

จากการตรวจค้นพบโฉนดที่ดินและ นส.3 ก. จำนวน 214 ฉบับ มีชื่อของ นางสุนีย์ อินฉัตร และบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม จากการตรวจสอบพบว่า มี น.ส.ภรณ์ทิพย์ ชินจักร เป็นผู้หาซื้อที่ดินให้กับนางสุนีย์ นอกจากนี้ยังพบความผิดปกติในการซื้อขายที่ดินหลายราย โดยพบว่าเจ้าของที่ดินเดิมขายให้กับ น.ส.ภรณ์ทิพย์ และในวันถัดมาหรือภายในระยะเวลาไม่นาน น.ส.ภรณ์ทิพย์ได้ขายที่ดินให้กับนางสุนีย์ ทั้ง ๆ ที่การซื้อขายที่ดินในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราที่สูง การซื้อขายที่ดินในลักษณะนี้เชื่อว่า น.ส.ภรณ์ทิพย์ เป็นเพียงตัวแทนของนางสุนีย์

นอกจากนี้ยังพบว่า นางสุนีย์ อินฉัตร และ น.ส.มาลินี อินฉัตร สองแม่ลูก อาศัยความเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทางการเมืองและเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้สมคบร่วมกันวางแผนแบ่งหน้าที่กันทำ โดยรู้เห็นเป็นใจในการออกเช็ค

ของตน โดยไม่มีเจตนาที่จะชำระเงินตามเช็คมาตั้งแต่แรกแล้ว มอบเช็คให้กับ น.ส.ภรณ์ทิพย์ และ น.ส.พรทิพย์ คนสนิท ไปหลอกลวงผู้เสียหายให้ได้มาซึ่งที่ดิน ออกอุบายให้เกิดการซื้อขายแต่ต้องมีการมัดจำและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ โดยรับปากจะชำระเงินให้ภายหลัง

โดยมีการชำระเงินให้ด้วยเช็คเงินสด แต่ปรากฏว่าเมื่อมีการนำไปขึ้นเงินปรากฏว่าขึ้นเงินไม่ได้ และบางส่วนเช็คเป็นของปลอม จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนทำการออกหมายจับ นางสุนีย์ อินฉัตร น.ส.มาลินี อินฉัตร น.ส.ภรณ์ทิพย์ ชินจักร น.ส.พรทิพย์ พิภูลทอง ทรัพย์ และ นายจุฑาพล ไตรรักษา ทันทีที่กลุ่มผู้ต้องหาทราบว่ามีกรออกหมายจับได้ตัดสินใจเข้ามามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ชุด สปอ.สตร. เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาพร้อมกันฉ้อโกงประชาชน และอั้งยี่ช่องโจร ก่อนทั้งหมดจะได้รับการประกันตัวไปในชั้นสอบสวน ด้วยหลักฐานเป็นเงินสดและ 1 แสนบาท

จากนั้นได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นบ้านของกลุ่มผู้ต้องหาเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมยึดอายัดทรัพย์สินบ้านพร้อมที่ดิน 2 หลัง โรงงานขนมจีน และอาคารพาณิชย์ที่เปิดเป็นร้านขนมจีนเรณู ของ น.ส.ภรณ์ทิพย์ หนึ่งในนายทุนเงินกู้ที่ถูกออกหมายจับ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจค้นใน จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา ยึดทรัพย์สินโรงแรมมาริน พาราไดซ์ อ.นาเกลือ จ.ชลบุรี รวมทั้งโรงแรมและสนามกอล์ฟ ชันไรส์ ลาภูน แอนด์คันทรีคลับ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับนางสุนีย์ อินฉัตร เป็นอดีต ส.ว.จ.ศรีสะเกษ ส่วน น.ส.มาลินี อินฉัตร ซึ่งเป็นลูกสาว เคยดำรงตำแหน่งรองนายก อบจ.ศรีสะเกษ ก่อนเข้าสู่สนามเลือกตั้งระดับชาติ เป็นอดีต ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย และเป็นอดีต ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคไทยรักไทย อีกทั้งเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรมต.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค

เพื่อชาติ จ.ศรีสะเกษ

นอกจากนี้ การจับกุมเครือข่ายนายทุน
เงินกู้ใน จ.ศรีสะเกษ แล้วนั้น ทางชุด สปอ.ส.
ดร. ได้ตรวจค้นนายทุนเงินกู้ในพื้นที่ จ.ยโสธร
2 ราย จ.อุบลราชธานี ตรวจค้นนายทุนเงินกู้ 1
ราย จ.ขอนแก่น ตรวจค้นนายทุนเงินกู้ 1 ราย
จ.มหาสารคาม ตรวจค้นนายทุนเงินกู้ 7 ราย
และ จ.นครสวรรค์ ตรวจค้นนายทุนเงินกู้ 4 ราย

ทางด้าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวยืนยัน
ว่าการจับกุมอดีต ส.ว.ศรีสะเกษ และว่าที่ผู้
สมัครพรรคไทยรักษาชาติ จ.ศรีสะเกษ ไม่เกี่ยว
ข้องกับทางการเมือง และสามารถตรวจยึดโฉนด
ที่ดิน 453 ฉบับ มูลค่ากว่า 839 ล้านบาท และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ รวมมูลค่ากว่า 2,289 ล้านบาท
โดยหลังจากนี้จะขยายผลกวาดล้างนายทุน
เงินกู้ออกระบบในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ.



● คลินิกเคลื่อนที่ให้ความรู้เกษตรกร

บึงกาฬ - นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.บึงกาฬ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 ที่จัดโดยสำนักงานเกษตร จ.บึงกาฬ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน จ.บึงกาฬ เพื่อให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร พร้อมมอบแทนแด่ สารชีวภัณฑ์ ปลาน้ำจืดและเอกสารสิทธิที่ดินทำกินในเขต ส.ป.ก. (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 113 แปลง ให้เกษตรกร โดยมีนายพดล จอมเพชร นายอำเภอโซ่พิสัย ให้การต้อนรับ ที่ อบต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

พร้อมดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนองนโยบายรัฐบาล ดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ร่วมกับหน่วยงาน 5 เสือภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 ไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ตลาดต้องการ ปรับสมดุลการผลิตข้าวให้เหมาะสมตามกลไกตลาด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชใช้น้ำน้อย จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินการตามโครงการฯ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 37 จังหวัด ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรก่อนการเพาะปลูก สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้การปลูกข้าวโพดตามโครงการฯ เป็นไปอย่างเหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะวิถีชีวิตในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันตั้งแต่การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม การเตรียมดิน การดูแลการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องวิธี ตลอดจนการหาตลาดและแหล่งรับซื้อที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับแหล่งเพาะปลูกมากที่สุด.

จับโรงฆ่าสัตว์เถื่อนสระบุรี

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์ โดยกองสารวัตรและกักกัน สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สำนักงานปศุสัตว์จ.สระบุรี ด้านกักกันสัตว์สระบุรี ด้านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ด้านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา ด้านกักกันสัตว์ชัยนาท ด้านกักกันสัตว์ลพบุรี ร่วมกับทหารจากมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมตำรวจ บก.สส.ภ.1 และตำรวจสภ.วังม่วง จ.สระบุรี เข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ อ.วังม่วง ตามที่ได้รับร้องเรียนจากสื่อสังคมออนไลน์ว่าตั้งและฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต พบมีการกระทำความผิด จึงได้จับกุมผู้กระทำความผิด พร้อมยึดของกลางเป็นซากโคชำแหละ 576 กิโลกรัม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่า 19 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 185,070 บาท ส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังม่วง ดำเนินคดี

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าตรวจค้นจับกุมโรงฆ่าสัตว์ครั้งนี้เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากเนื้อสัตว์ที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต มีความเสี่ยงอย่างมากในการนำเชื้อโรคระบาดที่สามารถติดต่อสู่คน หรืออันตรายจากสารตกค้าง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคและอาจทำให้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้ทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อนทั่วประเทศ เพื่อยกระดับให้โรงฆ่าสัตว์เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค.

ม็อบประมงฮึด ทวงสัญญา ไล่จี้รัฐซื้อเรือคืน

489ลำ600ล้าน กษ.ผวาเร่งสกัด

“กฤษฎา” ไล่บี้ปลัดฯ เกษตร-อธิบดีประมงรีบ
สกัดม็อบกลุ่มเรือประมงขาวแดง ประกาศปักหลัก
ชุมนุมหน้ากระทรวง-ทำเนียบ เพื่อจี้รัฐซื้อเรือ
คืน 489 ลำ 600 ล้านบาท ทางด้านนายกสมาคม
ประมงสงขลา ฮึดประกาศเป็น ◆ *อ่านต่อหน้า 13*

ม็อบประมง □ ต่อจากหน้า 1

สงครามครั้งสุดท้ายที่ชาวประมงร่วมใจทวง
สัญญาจากภาครัฐ ถ้าไม่ได้จะไม่กลับบ้าน

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. นายกฤษฎา บุญราช
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้สั่งการ
ด่วนที่สุดให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดี
กรมประมง เร่งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อชาวประมง
ที่จะมาเรียกร้องรัฐบาล ให้เร่งรัดการพิจารณา
โครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ โดยจะมี
กลุ่มประชาชนที่เรียกตนเองว่าเป็นชาวประมง
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐในการจัด
ระบบทำการประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะ
มาขออนุญาตชุมนุมสาธารณะบริเวณหน้ากระทรวง
เกษตรฯ ได้ทราบข้อเท็จจริง และมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการนำเรือออก
นอกระบบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การนำเรือออกนอกระบบ เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน และคณะทำงาน
ซึ่งมี รมว.เกษตรฯเป็นประธานตามคำสั่งของ
นายกรัฐมนตรี

ขณะที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
เร่งรัดดำเนินการโดยได้จัดประชุม เพื่อพิจารณา
โครงการนำเรือออกนอกระบบเป็นประจำทุก
สัปดาห์อยู่แล้ว จึงขอให้ปลัดเกษตรฯ อธิบดี
กรมประมง ส่งผู้แทนระดับบริหารของกระทรวง
เกษตรฯ และกรมประมง ออกไปพบและ
ทำความเข้าใจกับกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ เพื่อ
เป็นการลดภาระชาวประมงที่จะต้องสูญเสีย
ทรัพย์สินเงินทองและเวลาในการประกอบ
อาชีพเดินทางมาขออนุญาตชุมนุมสาธารณะใน
กรุงเทพฯ

ทั้งนี้หลักการพิจารณานำเรือออกนอกระบบ
จะพิจารณาจากความเดือดร้อนของชาว
ประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ
ของภาครัฐในการจัดการระบบประมงที่ถูก
กฎหมาย โดยจะนำข้อมูลกลุ่มเรือประมงที่ภาค
รัฐเคยสำรวจและจัดทำข้อมูลไว้ในปี 58-60 มา
พิจารณาเป็นกลุ่มแรกเร่งด่วนที่จะพิจารณาให้
ความช่วยเหลือเยียวยา

นายกฤษฎากล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่ม
ชาวประมงที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจาก

ภาครัฐในการนำเรือออกนอกระบบครั้งนี้ จะ
ต้องเป็นชาวประมงเจ้าของเรือที่ไม่เคยกระทำ
ผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่เคยใช้เรือและเครื่องมือ
ที่ผิดกฎหมายในการประกอบอาชีพประมงมา
ก่อน ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือ
เยียวยาในครั้งนี้ จะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ตามความ
เดือดร้อน ระยะเวลาหยุดทำการประมง โอกาส
ที่จะได้รับการอนุญาตทำการประมงต่อไป รวม
ทั้งความสมัครใจในการประกอบอาชีพประมง
ต่อไปหรือไม่ด้วย

นอกจากนี้ ปัจจุบันคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ สามารถกำหนดกลุ่มเรือประมงเป่า
หมายที่จะนำออกนอกระบบได้แล้ว อยู่ในขั้น
ตอนการตรวจสอบความอยู่จริงและประเมิน
มูลค่าเรือประมงของชาวประมงที่จะได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยาว่ามีสภาพอย่างไร เพื่อนำมา
ประกอบการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยเรือประมง
กลุ่มเป่าหมายที่จะนำออกนอกระบบต่อไป
โดยจะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ชาว
ประมง รวมทั้งความถูกต้องโปร่งใสที่เป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการด้วย

“คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯจะเร่งรัด
ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดเสนอตามขั้น
ตอนที่กำหนดไว้ในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ภายใน
เดือนก.พ.62 จึงขอให้ชาวประมงที่ยังมีข้อ
สงสัย หรือต้องการทราบรายละเอียดได้ส่งตัว
แทนมาพบหรือสอบถามรายละเอียดข้อเท็จ
จริงได้ที่อธิบดีกรมประมง ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ” นายกฤษฎา
กล่าว

ขณะที่ นายสุรเดช นิลอุบล นายก
สมาคมประมงสงขลา หนึ่งในกลุ่มผู้ประกอบ
การเรือประมงกลุ่มขาวแดง กล่าวว่า ผู้
ประกอบการเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจาก
การที่รัฐบาลมีนโยบายจะนำเรือออกนอกระบบ
ตั้งแต่ปี 58 จนถึงปัจจุบันรวม 4 ปีแล้ว
ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ดังนั้นในวันที่ 4
ก.พ.62 จะส่งผู้แทนมาขออนุญาตชุมนุมในที่
สาธารณะต่อตำรวจ สน.นางเลิ้ง เมื่อได้รับ
อนุญาตจะมีผู้ประกอบการเรือ 489 ลำ ไป
ชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรฯ ในช่วงบ่าย จาก
นั้นจะเดินทางไปหน้าทำเนียบรัฐบาล คาดว่าจะ
มีผู้ชุมนุมไม่ต่ำกว่า 300 คน ในครั้งนี้จะเตรียม
อาหารและที่นอนมาด้วย เพื่อมาฟังคำตอบว่า

จะนำเรื่องการช่วยเหลือชาวประมงเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 5 ก.พ. หรือไม่ หากยังไม่นำเข้าสู่การประชุม ครม. ในสัปดาห์นี้ การชุมนุมจะยืดเยื้อแน่นอน

นายสุรเดช ชื่นยันว่า จำนวนเรือที่ต้องได้รับค่าชดเชยจากภาครัฐมี 489 ลำ มูลค่า 600 ล้านบาท เป็นเรือที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่เรือเถื่อน หรือเป็นเรือติดคดี โดยกลุ่มเรือ 489 ลำ มีเรือที่อยู่ระหว่างการใช้เครื่องมือ เปลี่ยนประเภทระหว่างเรือประมงไปบรรทุกสินค้า หรือเรือท่องเที่ยว ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ทำสีขาแดงไว้เช่นกัน ทั้งนี้เจ้าของเรือประมงขอรับการประเมินมูลค่าเรือตามสภาพเรือ ซึ่งคณะทำงานฯประเมินมาเหลือร้อยละ 50

“ที่ไม่เข้าใจคือ เหตุใดจึงล่าช้า ทั้งที่ควรดำเนินการเสร็จตั้งแต่ต้นปี 61 ขณะนี้ใกล้เลือกตั้งใหม่ จึงกังวลว่า หากเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ จากที่ตรวจสภาพเรือไปครบทั้ง 22 จังหวัด ชายทะเล เพื่อประเมินราคาเรือเรียบร้อยแล้ว ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่อีกหรือไม่ อีกทั้งไม่แน่ใจว่ารัฐบาลใหม่จะดำเนินการต่อหรือไม่ จึงประกาศเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่ชาวประมงจะร่วมใจทวงสัญญาจากภาครัฐ ถ้าไม่ได้จะไม่กลับบ้าน” นายสุรเดชกล่าว.